

SẢN XUẤT

HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN QUỸ KHUYẾN NÔNG TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA VÀO SẢN XUẤT



Hoạt động với nguyên tắc "không vì mục đích lợi nhuận", những năm qua, Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Khuyến nông, nhiều địa phương đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ năm 2012, Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 16 về triển khai thực hiện "Thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016", trong đó có chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16. Theo đó, kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 16 của UBND thành phố đến hết năm 2020. Trong đó quy định, Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% phí quản lý (vay vốn Quỹ khuyến nông Thành phố), 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Hà Nội tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn, thời hạn vay tối đa là 3 năm (36 tháng), mức vay được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản phẩm.

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Khuyến nông để hỗ trợ nông dân, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển cơ giới hóa của thành phố, đồng thời tích cực thẩm định các phương án đề xuất vay vốn để thực hiện cơ giới hóa nhằm kịp thời giải ngân nguồn vốn cho người sản xuất. Tiếp nhận và hướng dẫn các tổ chức,

cá nhân có nhu cầu vay vốn Quỹ khuyến nông xây dựng phương án, hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin vay vốn, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, đúng đối tượng. Nhờ vốn vay ưu đãi, thủ tục gọn nhẹ, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư mua máy gặt đập, máy làm đất, máy cấy,... phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Văn Sơn (xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn) chia sẻ: Năm 2018, gia đình ông vay 400 triệu đồng từ quỹ khuyến nông để đầu tư mua máy gặt đập liên hợp Kubota. Với giá gặt 130.000 đồng/sào, sau khi trừ chi phí, sau một năm gia đình cũng thu lãi được 250 triệu đồng. Dự kiến cuối năm 2019 ông sẽ trả hết nợ và mua thêm một máy cày để phục vụ sản xuất.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng kinh phí Quỹ khuyến nông có số dư là hơn 189 tỷ đồng, trong đó tổng nguồn Quỹ khuyến nông cho vay cơ giới hóa là hơn 50 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tiếp nhận và tổ chức được 4 đợt thẩm định các phương án xin vay vốn Quỹ khuyến nông của 18 quận, huyện, thị xã, được 214 phương án vay vốn, với số tiền duyệt vay 65,582 tỷ đồng trong đó: Phương án vay vốn thực hiện cơ giới hóa là 50 phương án với số tiền là: 19,902 tỷ đồng. Đã tổ chức giải ngân được 38 hồ sơ vay vốn cơ giới hóa với số tiền: 13,76 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm đã có 22 hộ vay vốn phát triển cơ giới hóa trả vốn vay đúng hạn 3,16 tỷ đồng của huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Theo đánh giá, nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Sự thành công của các hộ một lần nữa khẳng định chính sách của thành phố đã đi vào cuộc sống và hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương là đáng ghi nhận.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Khuyến nông, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền, giới thiệu về nguồn vốn vay Quỹ khuyến nông, đặc biệt là nguồn vốn vay đầu tư phát triển cơ giới hóa được hỗ trợ 100% phí quản lý Quỹ tới toàn thể người dân được biết. Bên cạnh đó, đơn giản các thủ tục để tạo điều kiện cho nông dân, chủ trang trại được tiếp cận vay vốn Quỹ Khuyến nông nhằm sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả./

Nguyễn Thúy

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG HÀ NỘI ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA



Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng cho những kết quả và thành tích Trung tâm đã đạt được trong 10 năm phát triển cây trồng giai đoạn 2008-2018.

Trong những năm qua, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ khảo nghiệm, thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, đồng thời, tham gia xây dựng và hoàn thiện nhiều hướng dẫn kỹ

thuật trồng thâm canh một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như Bắc thơm số 7, Nếp cái hoa vàng, bưởi Diễn, nhãn chín muộn, chuối tiêu hồng... Bên cạnh đó, các Chương trình, Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2010 -2016 do Trung tâm thực hiện như Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả, Đề án sản xuất và tiêu thụ chè an toàn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng, vùng trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, xây dựng được nhiều nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm được người tiêu dùng biết đến: Gạo thơm Bối Khê, Nếp cái hoa vàng Sóc Sơn, Nhãn chín muộn Quốc Oai và Hoài Đức, bưởi đường Quế Dương, Cam canh Kim An, Chè Long Phú, ...

Với những phần thưởng cao quý được trao tặng sẽ là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với mỗi cán bộ, viên chức Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Lưu Phương

HỘI THẢO NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC



Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Hội thảo Nông nghiệp thông minh – Cơ hội và thách thức trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Đây là 1 trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp GROW-TECH năm 2018.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Đức Nghiệm –

Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ cho biết: Hội thảo được tổ chức với mục tiêu: liên kết và xúc tiến chuyển giao, kết nối đầu tư và quảng bá các sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; thúc đẩy liên kết 4 nhà trong việc phát triển và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng phát triển nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu. Để phát triển nông nghiệp thông minh trước mắt cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thiết thực để khuyến khích các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân tham gia ứng dụng công nghệ 4.0. Phát triển nông nghiệp thông minh là quá trình liên tục, lâu dài phải có bước đi lộ trình thích hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, phải lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội mỗi vùng, miền mới đem lại hiệu quả kinh tế cao./.

Huy Hoàng

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC



Hiện nay thời tiết đang diễn biến phức tạp, bất thường. Đặc biệt trong dịp cuối năm, lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố rất lớn nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc là rất cao. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn thành phố, Chi cục Thú y Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet tổ chức Hội thảo chuyên đề "Các giải pháp phòng, chống bệnh LMLM gia súc" đồng thời cung cấp thông tin về công tác phát triển chăn nuôi, thú y, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát giết mổ trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet giới thiệu bệnh LMLM gia súc và cách sử dụng vắc xin Aftogen Oleo (vắc xin vô hoạt tạo miễn dịch phòng, chống bệnh LMLM). Đây là loại vắc xin được sản xuất theo công nghệ hiện đại, độ tinh khiết cao. An toàn, không gây sốc, đáp ứng miễn dịch nhanh và kéo dài. Tiêm 1 mũi bảo hộ 180 ngày. Tại Việt Nam, 100 % khách hàng là những công ty chăn nuôi lớn và trang trại sau khi sử dụng và kiểm tra hiệu quả kháng thể đều hài lòng về chất lượng.

Cũng tại hội thảo, một số đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM. Theo đó, hội thảo cũng đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới, như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM. Lựa chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng vắc xin LMLM. Sau hội thảo, các chủ trang trại sẽ biết cách sử dụng vắc xin đạt hiệu quả để không xảy ra dịch bệnh; đồng thời tăng cường các biện pháp để phòng, chống bệnh LMLM./.

Nguyễn Thúy

THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

Nhằm kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm quy định của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, vừa qua, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Thuận Thế - Chợ Hoa, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang kinh doanh rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Theo chủ cửa hàng thì các mặt hàng thuốc BVTV và phân bón cửa hàng đang kinh doanh chủ

yếu cho sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn xã. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ pháp lý, nhà kho và tiến hành lấy 9 mẫu phân bón để phân tích.

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra chất lượng phân bón trên địa bàn Hà Nội năm 2018, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 424 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp và ATTP. Qua thanh tra đã phát hiện 105 tổ chức, cá nhân có vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 1 tỷ đồng./.

Lưu Phương

NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỖM LONG MÓNG GIA SÚC



Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc là bệnh truyền nhiễm ở các loài động vật móng guốc chẵn, lây lan mạnh, gây ra bởi loài vi rút. Vi rút có 7 típ là: A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3 với hơn 60 phân típ. Ở Việt Nam đã phát hiện típ O, A và Asia 1. Vi rút LMLM dễ bị tiêu diệt bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao; vi rút tồn tại được nhiều tháng trong thịt đông lạnh, 5-15 phút ở 60°C, chết nhanh ở 100°C, 425 ngày ở 0-4°C; vi rút dễ bị tiêu diệt bởi các chất có độ toan cao (pH ≤ 3) và các chất kiềm mạnh như xút (pH ≥ 9); vi rút sống khoảng 07 ngày trong các chất thải hữu cơ ở chuồng nuôi và các chất có độ kiềm nhẹ (pH từ 7,2-7,8).

Để chủ động phòng, chống bệnh LMLM trên đàn gia súc, người chăn nuôi cần biết và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Nguồn bệnh và đường truyền lây

- Vi rút có trong nước bọt, dịch mụn nước, sữa, tinh dịch, các chất bài xuất, bài tiết của con vật mắc bệnh. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), dịch tiết trong đường hô hấp trên của người có thể lưu giữ vi rút trong 24 đến 48 giờ. Một đặc điểm quan trọng là vi rút LMLM thường được bài xuất ra ngoài trước khi con vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh. Đường truyền lây

- Lây trực tiếp: Do tiếp xúc giữa động vật mắc cảm và động vật mắc bệnh khi nhốt chung hoặc chăn thả chung trên đồng cỏ.

- Lây gián tiếp: Qua thức ăn, nước uống, máng ăn, máng uống, nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi, tay chân, quần áo người chăn nuôi bị nhiễm vi rút. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, lây từ nước này sang nước khác qua biên giới theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống có mang mầm bệnh (kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, móng, sữa).

2. Triệu chứng lâm sàng

- Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày, nhiều nhất là 21 ngày. Động vật mắc bệnh có triệu chứng sốt cao trên 40°C, kém ăn hoặc bỏ ăn, chảy nhiều nước bọt, chân đau, mụn nước xuất hiện ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng, kẽ móng và đầu vú. Khi mụn nước vỡ làm lở loét mồm và để làm long móng, nhất là ở lợn.

- Sau khi phát bệnh 10-15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm sàng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con vật (03 - 04 tuần đối với lợn, 02 - 03 năm đối với trâu bò, 09 tháng đối với cừu, 04 tháng đối với dê) và được bài thải ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

3. Chẩn đoán bệnh

- Dựa vào các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh: gia súc sốt cao, có các mụn nước và vết loét trên miệng, chân, móng, vú...

- Xác định căn nguyên gây bệnh bằng ph-ương pháp ELISA kháng nguyên hoặc phương pháp PCR.

4. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

4.1. Các biện pháp phòng bệnh:

- Phòng bệnh bằng vaccin: Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, tích cực và hiệu quả. Theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT "Quy định về phòng, chống bệnh động vật trên cạn" thì bệnh LMLM là bệnh phải phòng bệnh bắt buộc cho động vật bằng vaccin.

- Thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học: mua con giống khỏe mạnh, biết rõ nguồn gốc từ vùng không có dịch bệnh LMLM, trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày, chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh thú y, thường xuyên quét dọn sạch sẽ, định kỳ tiêu độc, khử trùng bằng các loại hóa chất (Ben kocid, Han- Iodine, Vianadin...). Kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt, khẩu phần thức ăn gia súc phải đầy đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc.

- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi gia súc thực hiện tốt "5 không": Không giấu dịch; Không bán chạy gia súc bị bệnh; Không vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc bị bệnh; Không ăn thịt gia súc ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; Không vứt xác gia súc chết ra ngoài môi trường xung quanh.

- Thực hiện kiểm dịch vận chuyển nghiêm ngặt nhằm không để lây lan dịch bệnh từ vùng này sang vùng khác.

4.2. Các biện pháp chống dịch: Tổ chức, cá nhân khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm hoặc động vật nuôi bị chết bất thường mà không rõ nguyên nhân phải thực hiện ngay:

- Khai báo dịch bệnh động vật cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất.

- Không giết mổ, bán chạy gia súc mắc bệnh, Cách ly triệt để gia súc ốm, không cho chăn thả tập trung, thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển... bằng các loại hóa chất dùng trong thú y, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc 1 lần/ngày; Chấp hành các quy định về chống dịch của chính quyền địa phương và quy định của pháp luật về thú y.

- Khi có ổ dịch LMLM xảy ra, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho gia súc khỏe mạnh tại các thôn nơi xảy ra dịch; đồng thời tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia súc mắc cảm tại các thôn chưa có dịch trong cùng xã và các xã tiếp giáp xung quanh xã có dịch. Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm phòng phải là nhân viên thú y hoặc

người đã qua tập huấn về tiêm phòng.

5. Xử lý gia súc mắc bệnh:

Gia súc mắc bệnh LMLM được xử lý như sau:

5.1. Đối với trâu, bò dê, cừu, hươu, nai: Tiêu hủy bắt buộc gia súc chết, gia súc mắc bệnh trong ổ dịch đầu tiên khi mới xuất hiện tại thôn, ấp, bản hoặc gia súc mắc bệnh với típ vi rút LMLM mới hoặc típ vi rút không xuất hiện trên địa bàn trong thời gian 10 năm trở lại đây;

Đối với gia súc không thuộc diện nêu trên thì khuyến khích tiêu hủy; trường hợp không tiêu hủy thì được giết mổ tiêu thụ tại chỗ hoặc đánh dấu và nuôi giữ tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương trên cơ sở thời gian mang trùng của từng loài (02 năm đối với trâu bò, 09 tháng đối với cừu, 04 tháng đối với dê).

5.2. Đối với lợn: Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn mắc bệnh trong ổ dịch với triệu chứng lâm sàng điển hình để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, cách ly lợn khỏe mạnh trong cùng đàn với lợn mắc bệnh để theo dõi.

5.3. Việc xử lý gia súc mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh LMLM hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác minh và kết luận gia súc bị mắc bệnh LMLM./.

Cần Xuân Minh

PHÒNG TRỊ BỌ HÀ HẠI KHOAI LANG

Để phòng trị bọ hà hại khoai lang, có thể áp dụng kết hợp một số biện pháp chính sau đây:

- Sau khi thu hoạch thu gom toàn bộ dây khoai (nhất là những củ đã bị bọ gây hại) đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy, để hạn chế bọ gây hại cho vụ sau. Nếu có điều kiện nên cho nước ngâm ruộng vài ngày để tiêu diệt ấu trùng, nhộng nằm trong đất.

- Trước khi đưa củ khoai vào cất trữ, bảo quản cần loại bỏ những củ đã bị nhiễm bọ để tránh lây lan sang củ khác. Trong thời gian tồn trữ, thỉnh thoảng đảo lại khoai kết hợp loại bỏ những củ mới bị nhiễm bọ.

- Trước khi trồng, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, tiếp tục thu gom dây khoai và củ khoai còn sống sót từ vụ trước đem tiêu hủy.

- Không dùng dây khoai đã bị nhiễm bọ làm giống cho vụ sau.

- Từ khi hình thành củ phải vun cao và kín gốc không để củ lộ lên khỏi mặt đất, thường xuyên

tưới đủ ẩm cho luống khoai để đất không bị nứt nẻ, bít đường chui xuống củ để trứng của con trưởng thành.

- Trước khi trồng có thể xử lý hom giống bằng cách ngâm trong dung dịch có chứa thuốc Vibasu 40ND hoặc 50ND trong vòng 30 phút để diệt sâu, nhộng bên trong dây giống, sau đó vớt hom ra để ráo rồi trồng.

- Nếu ruộng khoai thường bị bọ hà gây hại nặng hàng năm, nên điều khiển thời vụ sao cho thời kỳ có củ tránh rơi vào mùa khô, hạn. Từ khi hình thành củ trở đi có thể dùng thuốc Vicarp 95BHN hoặc Padan 95SP phun xịt định kỳ 10 ngày một lần.

- Nếu điều kiện cho phép thì cứ sau vài vụ trồng khoai lang nên luân canh một vài vụ với cây rau màu khác, tốt nhất là với cây trồng nước như lúa, rau muống./.

Hà Thúy Tuyền (Theo Báo NNVN)

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 năm 2018)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Khoảng ngày 3, ngày 04 và ngày 10, khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Những ngày khác chủ yếu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 3, ngày 4 và khoảng ngày 10: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 1, ngày 2 và từ ngày 5 đến ngày 9: Mây

thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Gió Đông bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình: 19.5 - 20.5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 16°C.

Lượng mưa phổ biến: 5 - 10mm, có nơi lớn hơn.

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

Tổng số giờ nắng: 25 - 30 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước.

Theo đó, Nhà nước bảo đảm ngân sách đầu tư cho các hoạt động: Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp; xây dựng khu nghiên cứu phát triển, khu công nghệ cao; mua sắm phương tiện, trang bị, thiết bị: bảo vệ rừng; quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia, điều tra cơ bản về lâm nghiệp, xây dựng các chương trình, đề án phát triển lâm nghiệp; điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến và cơ sở dữ liệu rừng; bảo vệ và phát triển rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng; duy trì và phát triển rừng giống, vườn thực vật quốc gia theo kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về chính sách đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Nghị định nêu rõ Nhà nước chỉ bảo đảm ngân sách cho hoạt động quản lý của các ban quản lý rừng; trồng, chăm sóc, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng; kiểm kê,

theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng và công bố hiện trạng rừng; quản lý thông tin về lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu về rừng; sưu tập tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng; nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khuyến lâm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng và triển khai phương án quản lý rừng bền vững; giao rừng, cắm mốc ranh giới rừng.

Nghị định quy định Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động sau: Chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, khuyến lâm và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đầu tư phát triển, kinh doanh rừng sản xuất theo chuỗi giá trị; hợp tác, liên kết bảo vệ và phát triển rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho chủ rừng; xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, thương mại trong hoạt động lâm nghiệp; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về lâm nghiệp.

Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ, Nhà nước có chính sách ưu đãi đầu tư cho phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc; trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; phát triển lâm sản ngoài gỗ; phục hồi rừng tự nhiên; phát triển giống cây lâm nghiệp công nghệ cao

và các hoạt động đầu tư khác được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.

Đối tượng, nội dung, nguyên tắc và thủ tục ưu đãi

đầu tư cụ thể được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và ưu đãi đầu tư./.

TX (Theo Báo NNVN)

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP LẤY ĐỦ NƯỚC, KỊP THỜI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5827/UBND-KT chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả lấy đủ nước, kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.

Theo đó, để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu: UBND, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Chỉ đạo vận hành tích nước hồ chứa hợp lý, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước; Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để bảo đảm sử dụng hiệu quả cho cả mùa khô năm 2018-2019. Khi xảy ra hạn hán, thiếu hụt nước, phải ưu tiên cung cấp đầy đủ nước cho dân sinh, chăn nuôi và cây trồng lâu năm...

Tổ chức xây dựng, rà soát kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019; xem xét điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thiếu nước; báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Bộ NN&PTNT trước

ngày 30/11/2018.

Tăng cường tổ chức nạo vét kênh mương, cửa lấy nước để khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm ngăn mặn, lắp đặt các trạm bơm dã chiến để chủ động vận hành, tận dụng mọi nguồn nước, tránh thất thoát, lãng phí để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng Giám đốc các Công ty Thủy lợi Thành phố khẩn trương, tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo số 1160/TB-UBND ngày 20/11/2018 và Văn bản số 5202/UBND-KT ngày 24/10/2018 của UBND Thành phố.

Giao Sở NN&PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất vào 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần, để kịp thời chỉ đạo./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

THÊM CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, thành phố hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo tiêu

chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do UBND thành phố quy định; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất sản xuất.

Riêng các hộ đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 thì không được hưởng chính sách chuyển đổi nghề.

Mức hỗ trợ đối với những địa phương không còn quỹ đất sản xuất để giao thì UBND cấp xã căn cứ vào danh sách đăng ký hưởng chính sách để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề thay thế đất sản xuất.

Mức hỗ trợ bằng tiền 5 triệu đồng/hộ và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Kinh phí hỗ trợ và vay vốn ngân hàng để chuyển đổi nghề được sử dụng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ngành nghề không trái pháp luật để tạo thu nhập ổn định, lâu dài thay thế thu nhập từ đất sản xuất.

Tổng số có 988 hộ thiếu đất sản xuất theo hạn

mức đất bình quân chung do UBND thành phố quy định (định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ); tổng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề là gần 19,8 tỷ đồng.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt, gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về nước sinh hoạt.

Hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt được sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, xã và điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, có thể tiến hành hỗ trợ theo nhóm hộ trên cơ sở mức hỗ trợ bình quân là 1,5 triệu đồng/hộ để xây dựng những công trình sử dụng chung, nhóm hộ phải tự nguyện, cam kết bảo vệ và duy trì công trình, đảm bảo có nguồn nước ổn định. Tổng số có 855 hộ (định mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/hộ); tổng kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt là gần 1,3 tỷ đồng./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP HN)

ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ 9 MÔ HÌNH THỦY SẢN

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5765/UBND-KT, cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND thành phố.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND thành phố về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020, UBND thành phố chấp thuận đề xuất của Sở. Theo đó, điều chỉnh thời gian, địa điểm và quy mô thực hiện của 9 mô hình thủy sản, gồm: Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất chuyển đổi, năm

2018 kế hoạch tại huyện Thanh Trì 2ha và huyện Ba Vì 3ha không thực hiện, điều chỉnh chuyển sang thực hiện năm 2019 tại huyện Thanh Trì 1ha và huyện Ba Vì 1ha.

Điều chỉnh việc xây dựng mô hình nuôi cá chép lai ứng dụng công nghệ nước tự chảy đầy tuần hoàn trong ao, năm 2018, kế hoạch tại huyện Ứng Hòa 1ha và huyện Mỹ Đức 1ha không thực hiện, điều chỉnh chuyển sang thực hiện năm 2019 tại huyện Ứng Hòa 0,2ha và huyện Mỹ Đức 0,3ha. Xây dựng mô hình nuôi thủy sản kết hợp cá - lúa, năm 2018, kế hoạch tại huyện Ứng Hòa 25ha, huyện Ba Vì 25ha và huyện Phú Xuyên 15ha không thực hiện, điều chỉnh chuyển sang thực hiện năm 2019

tại huyện Ứng Hòa 5ha, huyện Ba Vì 5ha và huyện Phú Xuyên 4ha.

Về xây dựng mô hình nuôi tôm - lúa kết hợp, năm 2019, điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Phú Xuyên từ 2ha giảm xuống còn 1ha; huyện Ứng Hòa giữ nguyên 2ha. Tương tự, về xây dựng mô hình nuôi cá chép kết hợp cá trắm theo công nghệ nước tự chảy đầy tuần hoàn trong ao, năm 2019 điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Mỹ Đức từ 1ha giảm xuống còn 0,2ha.

Liên quan đến xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá - lúa, năm 2019 điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Ứng Hòa từ 30ha giảm xuống còn 5ha; huyện Phú Xuyên từ 25ha giảm xuống còn 7ha.

HÀ NỘI: XỬ LÝ NGHIÊM SAU THANH TRA, KIỂM TRA VI PHẠM LUẬT ĐỀ ĐIỀU

Đây là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch số 1640/KH-CCĐĐ của Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa ban hành về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quản lý đề điều và phòng chống thiên tai trên địa TP Hà Nội năm 2019.

Theo kế hoạch, Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 9 doanh nghiệp ở Đông Anh, Ba Đình, Sơn Tây, Ba Vì và 3 Hạt Quản lý đề. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đề điều và phòng chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân; tập trung thanh tra, kiểm tra một số loại hình vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đề điều, vi phạm nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng quản lý đề điều; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đề điều, phòng chống thiên tai cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Cũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra để tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền

Xây dựng mô hình nuôi tôm - lúa, năm 2020 điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Ba Vì từ 2ha giảm xuống còn 1ha; huyện Phú Xuyên giữ nguyên 1ha. Xây dựng mô hình nuôi xen canh cá - lúa, năm 2020 điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Mỹ Đức từ 25ha giảm xuống còn 5ha; huyện Chương Mỹ từ 20ha giảm xuống còn 4ha; huyện Thường Tín từ 10ha giảm xuống còn 3ha. Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi theo công nghệ nước tự chảy đầy tuần hoàn trong ao, năm 2020 điều chỉnh quy mô thực hiện tại huyện Ứng Hòa từ 1ha giảm xuống còn 0,5ha./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đề điều, phòng chống thiên tai; chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm tồn đọng, vi phạm gây bức xúc... Đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về đề điều của lực lượng chuyên trách quản lý đề điều; phát hiện, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đề điều, phòng chống thiên tai.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Chi cục Đề điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc trong công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo khách quan, trung thực. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra và thực hiện theo đúng kế hoạch. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình thực tế; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đề điều, phòng chống thiên tai và khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị được thanh tra, kiểm tra.../.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 12

1. CÂY TRỒNG, BẢO VỆ THỰC VẬT

- Chăm sóc và thu hoạch cây vụ đông sớm, chú ý phơi khô bảo quản để làm giống cho vụ sau. Nạo vét, tu sửa kênh mương tưới tiêu, chuẩn bị điều kiện về đất, nước cho sản xuất vụ xuân. Chuẩn bị thóc giống, vật tư phân bón cho sản xuất vụ xuân.

- Trồng các cây rau màu vụ đông còn thời vụ, thu hoạch cây ăn quả như bưởi, cam, quýt. Sau khi thu hoạch, tía cành tạo tán, bón phân hữu cơ kết hợp tủ gốc giữ ẩm cho vườn cây ăn quả, vườn chè sau khi đốn tía. Đốn nhẹ vườn chè kinh doanh, tía cành la, cành tăm, cành sâu bệnh, đào hố và chuẩn bị đất làm vườn ươm cây ăn quả, cây lâm nghiệp.

- Phòng trừ bệnh chết xanh, bệnh sương mai, dòi đục lá, bọ phấn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sương mai, xoắn lá, sâu khoang, nhện trắng hại khoai tây; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ nhày, bệnh đốm vòng, sương mai hại cải bắp, su hào; sâu đục nụ, bệnh phấn trắng hại cây hoa hồng, hoa cúc.

2. CHĂN NUÔI, THÚ Y

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và chống rét cho gia súc, gia cầm (chú ý: gia súc, gia cầm non và già, già yếu).

- Nuôi vỗ béo đàn gia súc, gia cầm thương phẩm.

- Cho trâu, bò ăn thêm thức ăn ủ chua, rơm ủ rơm trong mùa đông.

- Tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi.

- Thời tiết lạnh và ít mưa, chủ động phòng tránh đói rét cho đàn vật nuôi. Đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, ẩm áp tránh gió lùa nhất là gia súc non, gia súc già yếu khi xuất hiện gió mùa đông bắc.

- Tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng để nâng cao

sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, các ổ dịch cũ, các vùng nguy cơ cao để hạn chế tái phát dịch bệnh.

- Đây là thời điểm nhu cầu vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao, cần tăng cường kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, chế biến động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, gia súc, gia cầm nhập lậu.

- Cộng đồng cần chung tay với các cấp chính quyền và cơ quan chuyên ngành kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

3. THỦY SẢN

- Kiểm tra độ béo cá bố mẹ, chuyển sang nuôi vỗ giai đoạn 2.

- Tăng cường chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi trong mùa đông; chú ý phòng chống rét cho các loài như: Cá chim trắng, Rô phi, Tôm càng xanh,...

4. THỦY LỢI

Chủ động phương án tưới cho sản xuất vụ đông ở giai đoạn cuối vụ, nuôi trồng thủy sản, coi trọng cung cấp nước cho làm mạ xuân, cây vụ đông trong thời kỳ giá lạnh, khô hạn. Thông báo lịch điều tiết nước của các hồ thủy điện phục vụ vụ đông xuân tới các hộ dùng nước, sau khi thu hoạch cây vụ đông với điều kiện cho phép về nguồn nước có thể bơm nước trữ vào các ao, hồ đầm, kênh tiêu để phục vụ công tác đả ải; Sử dụng tiết kiệm nước từ các nguồn nước trong hồ chứa, kênh tiêu lớn./.

TTKN

ĐỊA CHỈ XANH

HUYỆN THƯỜNG TÍN: PHÁT TRIỂN LÀNG THÊU TAY TRUYỀN THỐNG QUẤT ĐỘNG



Xuôi theo quốc lộ 1A cũ chừng 25 km về phía Nam, người đi đường gặp những tòa nhà kính, những cửa hiệu bóng loáng trưng bày các tác phẩm thêu nghệ thuật ở ven đường là dấu hiệu cho thấy đã tới làng nghề thêu Quất Động. Làng Quất Động nằm ngay ven đường quốc lộ, thuộc xã Quất Động, huyện Thường Tín là quê hương "đất tổ" của nghề thêu tay truyền thống Việt Nam.

Trải qua bao thế kỷ, Quất Động vẫn giữ được vẻ cổ kính của làng quê Bắc bộ. Dưới cây đa cổ thụ đầu làng là đền thờ thần làng, bên cạnh là đền thờ cụ Lê Công Hành, người được tôn vinh là ông tổ nghề thêu Việt Nam. Văn bia trong đền thờ còn ghi: tiến sĩ Lê Công Hành, tên thật là Bùi Công Hành, là người làng Quất Động, sống ở cuối đời Trần, đầu đời Lê (khoảng thế kỷ 14). Cụ Lê Công Hành từng đi sứ, học được nghề thêu rồi trở về nước truyền dạy nghề thêu cho dân làng. Từ thế kỷ 17, nghề thêu đã phát triển rộng ra khắp cả nước, do vậy ông tổ nghề thêu ở làng Quất Động cũng là ông tổ nghề thêu chung của cả nước.

Ông Phùng Văn Hưng, người cao tuổi ở làng Quất Động, kể: "Đền thờ ông tổ nghề thêu ở làng nghề chúng tôi có cách đây hơn 200 năm. Trong đền hiện vẫn giữ nhiều hiện vật quý, trong đó các tấm bia với bát hương cổ. Hàng năm cứ vào ngày 12 tháng 6 âm lịch, là ngày giỗ cụ Lê Công Hành thì dân làng, các đoàn ở các tỉnh địa phương làm nghề thêu và của thành phố Hà Nội đều về đây dâng hương tưởng nhớ ông tổ nghề thêu".

Trong ký ức của những người cao tuổi ở làng Quất Động, vào những năm nghề thêu phát triển cực thịnh, sản phẩm làng nghề vang danh khắp cả nước, thể hiện óc sáng tạo trình độ tay nghề đạt mức tinh xảo. Từ bao đời nay, người dân Quất Động vẫn sống gắn bó với nghề truyền thống. Lốp ông bà truyền dạy cho con cháu, cứ thế lưu giữ và phát triển nghề đến ngày nay. Bà Bùi Thị Hánh, thợ thêu cao niên trong làng, cho biết: "Tôi học nghề thêu này từ năm 8 tuổi. Các cháu trong làng lên 7-8 tuổi đã được học thêu rồi và cứ thế làng tôi giữ nghề của cụ tổ. Ngày xưa chúng tôi còn làm vụng, chỉ làm hai loại hàng thêu kim tuyến hay thêu nổi thôi, nhưng bây giờ các cháu làm hàng phẳng tốt hơn thời chúng tôi".

Ở Quất Động đầu những năm 90 có nhiều xưởng thợ. Xưởng to quy tụ chừng 200 tới 500 tay kim. Theo quy luật của cuộc sống, khi bước sang nền kinh tế thị trường, có những thời điểm, làng nghề tưởng chừng bị mai một, nhưng dân làng Quất Động vẫn kiên trì giữ nghề. Ngày nay hầu như nhà nào cũng có 2-3 người làm nghề.

Gian nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng chỉ rộng chừng 30 m², nhưng trên tường treo đủ loại các loại tranh thêu. Ngồi bên khung thêu, bà Hồng chia sẻ: "Ngày xưa tôi chuyên làm khăn trải giường, chăn ga, gối đệm rồi thêu mũi giày...xuất khẩu đi Đông Âu. Sau không xuất khẩu được nữa, thì chuyển sang thêu tranh, giờ chuyển sang thêu áo dài và hàng thời trang. Càng về sau đòi hỏi tay nghề càng cao, như kỹ thuật thêu hai mặt, thêu một mảnh, thêu hai mảnh, thêu nước chỉ bóng, từng đường kim, mũi chỉ tạo nét hoa, gân phải mượt mà. Trong làng hiện giờ có nhiều thợ thêu, nhưng tay nghề mới quan trọng, có những bức thêu không phải ai cũng làm được".

Các tác phẩm nổi bật của làng thêu là các bức tranh thêu phong cảnh như: cây đa, bến nước, con thuyền, các danh lam thắng cảnh như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, đình Hồng Thái, Cổ đô Huế...Để có những bức tranh phong cảnh, người thợ thêu có khi phải mất hàng tháng, lựa chọn từng loại chỉ màu phù hợp, khéo léo trong từng mũi kim để tạo những mảng màu thể hiện không gian bức tranh như: đặc tả hình ảnh sóng nước, tia nắng mặt trời hay hình ảnh bóng nước, mái chùa, cây đa in trên mặt nước... Những bức tranh chân dung được kết hợp bởi hàng triệu mũi kim với đủ loại chỉ thêu để tạo nét biểu cảm trên khuôn mặt. Từ khóe mắt, nụ cười, những nếp nhăn được đặc tả chi tiết sẽ toát lên được vẻ thần thái, tính cách, nét riêng của nhân vật trong tranh.

Quất Động đã có nhiều nghệ nhân được cả nước biết tới như cụ Bùi Lê Kính đã từng thêu hoàng phục cho vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Trong làng hiện có ông Thái Văn Bôn, người duy nhất trong làng thêu được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Nghệ nhân Thái Văn Bôn nổi tiếng với các bức thêu chân dung về các nguyên thủ quốc gia. Trong đó bức Chân dung vua Thái Lan được giới yêu thích nghệ thuật thêu quốc tế đánh giá rất cao.

Hiện nay nhiều cơ sở trong nước đã đầu tư, nhập nhiều máy thêu hiện đại, nhưng sản phẩm máy móc làm ra, không thể đạt được độ tinh xảo, mềm mại như cách làm thủ công. Do đó nghề thêu tay truyền thống của làng nghề Quất Động ngày càng phát triển./.

TT (Theo VOV)

CHUYÊN GIA HỎI ĐÁP

TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Câu hỏi: Ruộng rau muống nhà tôi đang có hiện tượng bị thối nhũn ở gốc rồi chết đi, xin hỏi chuyên gia đó là bệnh gì và cách khắc phục?

Trả lời:

Rau muống thường bị bệnh thối nhũn, hiện tượng thối thường có hai triệu chứng khác nhau; có loại thối có mùi hôi khó chịu, nhiều ruồi bay xung quanh thì do vi khuẩn gây ra, còn nếu bị thối mà trên cọng thân và các cây xung

quanh có sợi nấm trắng xuất hiện rồi gây thối nhũn thì do nấm gây ra.

Biện pháp phòng chống:

- Không bón quá nhiều phân đạm cho ruộng rau.

- Sau mỗi lần thu hoạch, nếu là thối do vi khuẩn thì dùng các loại thuốc như: Starner 20WP, Kasuran 47 WP... nếu là thối mà có sợi nấm trắng thì dùng thuốc: Validacin 5SC, Anvil 5SC...phun theo hướng dẫn trên bao bì./.

GUỒNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG BƯỞI ĐIỂN

Những năm gần đây, nhờ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn Huyện Đông Anh đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Lợi ở thôn Nghĩa Lại xã Uy Nỗ chính là một người nông dân như vậy.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết: "Chưa năm nào, vườn bưởi điển của ông lại sai quả như năm nay". Những ngày gần đây, vườn bưởi của ông tấp nập, đông đúc hơn hẳn bởi có nhiều đoàn thương lái từ các tỉnh xa xô tìm đến xem bưởi, chốt giá và đặt mua buôn trước để bán vào dịp Tết Nguyên Đán 2019. Nhìn những quả bưởi căng mọng, nặng trĩu trên cành cây, vị khách nào cũng phải trầm trồ thán phục trước tài trồng bưởi điển của ông Lợi.

Để có được thành quả như ngày hôm nay ông Nguyễn Văn Lợi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Ông tâm sự, trước năm 2000, gia đình ông cũng trồng lúa như nhiều hộ gia đình khác nhưng hiệu quả kinh tế chẳng đáng là bao. Một lần tình cờ, ông Lợi đến chơi nhà một người bạn ở Cầu Diễn, được mời ăn thử múi bưởi điển, ông rất bất ngờ vì quả bưởi nhìn tuy nhỏ nhưng ăn lại rất ngọt và ngon. Sau khi tìm hiểu về cách thức trồng trọt và hiệu quả kinh tế mà giống bưởi điển mang lại, ông Lợi nhận thấy bưởi điển trồng không khó, hiệu quả kinh tế lại cao hơn hẳn trồng lúa, trong khi nhiều người trong Huyện lại chưa được thưởng thức giống bưởi ngon, ngọt như vậy, nếu trồng được sẽ không sợ không có người mua. Từ suy nghĩ ấy, cuối năm 2000 ông Lợi quyết định phát triển mô hình trồng bưởi điển.

Để có diện tích phát triển mô hình trồng bưởi điển, ông Lợi đã cùng vợ và các con cải tạo, đổ đất nâng cấp 3.900m² đất ruộng đang trũng, sâu đắp lên cao để chuyển sang trồng 125 gốc bưởi. Những năm đầu, vườn bưởi của ông Lợi thường xuyên gặp phải tình trạng bị sâu bệnh, đậu quả ít do ông thiếu kinh nghiệm trồng trọt.

Trước thực tế đó, ông Lợi đã chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sách vở và thường xuyên đi dự tập huấn, đi thăm các mô hình trồng bưởi ở các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm, sau đó về áp dụng tại vườn bưởi nhà mình. Nhờ sự chịu thương chịu khó và ham học hỏi những năm về sau vườn bưởi của ông không còn bị sâu bệnh, cây bưởi ra hoa kết trái ngày một nhiều hơn, đặc biệt ăn quả nào quả ấy cũng đều thơm ngon. Chính vì vậy, thương hiệu "Bưởi điển ông Lợi" không chỉ nổi tiếng trong xã mà còn vang xa đến các tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, vườn bưởi rộng 3.900m² của ông Lợi đang trồng gần 200 gốc bưởi điển, cùng với đó ông còn trồng xen 30 gốc cam vinh và 30 gốc nhãn muộn. Mỗi vụ, vườn bưởi của ông cho thu hoạch từ 7.000- 8.000 quả bưởi, trung bình 1 năm trừ các chi phí đầu tư, ông Lợi thu lãi khoảng gần 200 triệu đồng. Nhờ có sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm trong sản xuất nông nghiệp, giờ đây, cuộc sống của gia đình ông Lợi đã khá giả hơn rất nhiều. Ông đã xây được biệt thự, các con ông đều được học trong các trường cao đẳng, đại học.

Bên cạnh những bận bịu của cuộc sống, ngoài khoảng thời gian chăm sóc cho vườn bưởi của gia đình, ông Lợi còn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể và phong trào của địa phương. Với sự nỗ lực, cần cù trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp tích cực của ông với những phong trào tại địa phương, ông Nguyễn Văn Lợi luôn nhận được sự tín nhiệm, quý mến của bà con trong thôn và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND Huyện và Thành phố.

Những thành quả mà ông Nguyễn Văn Lợi đạt được hôm nay thật đáng trân trọng. Chính sự nỗ lực, cố gắng của ông đã góp phần xây dựng lên hình ảnh đẹp về một người nông dân Việt Nam cần cù, chăm chỉ, dám nghĩ dám làm. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều hộ nông dân trên địa bàn Huyện học tập và noi theo./.

Nguyễn Thị Thủy

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, giá bán lẻ các mặt hàng lúa, gạo tiếp tục duy trì ổn định, gạo Xi dẻo có giá từ 12.000 - 13.000 đ/kg, gạo tám thái giá 18.000 - 20.000 đ/kg, gạo bắc thơm giá dao động từ 14.000 - 16.000 đ/kg, nếp cái hoa vàng dao động từ 25.000 đ/kg - 26.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng đậu đỗ trên thị trường hiện nay giá bán vẫn giữ ổn định, đậu xanh có vỏ giá phổ biến ở mức 40.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá dao động từ 45.000 - 50.000 đ/kg, lạc nhân 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi tại miền Bắc nói chung và tại Hà Nội nói riêng, tuần qua giữ ổn định, chủ yếu được giao dịch ở mức từ 45.000 - 46.000 đ/kg; trong khi đó giá bán lẻ mặt hàng thịt lợn tại các chợ phổ biến như sau: Thịt lợn ba chỉ có giá từ 90.000 - 95.000 đ/kg, thịt lợn mỡ sấn giá từ 80.000 - 85.000 đ/kg, xương sườn giá 95.000 - 100.000 đ/kg, thịt bò dao động quanh mức từ 240.000 - 260.000 đ/kg, gà ta hơi giá bán từ 100.000 - 120.000 đ/kg, vịt hơi giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg; Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng thủy hải sản vẫn giữ ở mức ổn định: Cá trắm từ 2kg trở lên có giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, cá chép giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg, cá rô phi có giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg; ngao 15.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Một số loại rau, củ vụ đông đang là thời điểm thu hoạch chính nên giá cả đã giảm nhiều so với thời điểm của đầu tháng như su hào, cải bắp. Tuy nhiên đối với một số loại rau mới cho thu hoạch như rau bí, rau cần và súp lơ,.. thì tại thời điểm này, giá bán lại tương đối cao. Cụ thể: Rau cần, rau bí,..có giá từ 7.000 - 8.000 đ/mớ, rau muống có giá từ 4.000 - 5.000 đ/mớ, bắp cải giá 5.000 - 6.000 đ/kg, su hào có giá 4.000 - 5.000 đ/củ, cà chua giá dao động từ 20.000 - 25.000 đ/kg, súp lơ có giá từ 10.000 - 12.000 đ/cây. Các mặt hàng trái cây có giá ổn định, giá bán một số mặt hàng trái cây trên thị trường như sau: Quýt Sài Gòn có giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, cam Cao Phong giá từ 25.000 - 30.000 đ/kg, cam đường Canh giá 50.000 - 60.000 đ/kg, Ổi giá từ 20.000- 25.000 đ/kg, bưởi Diễn giá từ 30.000 - 35.000 đ/quả,...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán lẻ các mặt hàng phân bón hiện nay như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.000 - 8.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 - 4.500 đ/kg, Kali giá 9.000 - 9.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

TX (TH)

* Thị trường thế giới

THỊT BÒ TÂY BAN NHA 'TẤN CÔNG' THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Thị trường Việt Nam hiện đang là ưu tiên hướng đến của các nhà sản xuất và xuất khẩu thịt bò Tây Ban Nha nhờ vào tiềm năng phát triển lớn với sức tiêu thụ và nhu cầu về sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng.

Đó là một trong những thông tin được ông José Ramón Godoy-Trưởng ban Quốc tế của Tổ chức Liên hiệp Nông nghiệp Thực phẩm của ngành Công nghiệp Thịt bò Tây Ban Nha (Provacuno) chia sẻ tại Lễ ra mắt chiến dịch quảng bá "What a Wonderful European Beef" (tạm dịch là Thịt bò châu Âu thật tuyệt) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/11.

Ông José Ramón Godoy cho biết: Tây Ban Nha là một trong những nước sản xuất thịt bò lớn nhất ở châu Âu. Hiện, Tây Ban Nha có 110 trang trại, 300 lò mổ, 150 xưởng sơ chế với sản lượng 650.000 tấn mỗi năm, trong đó sản lượng xuất khẩu là 175.000 tấn mỗi năm.

Trước đây, thịt bò Tây Ban Nha chưa xuất hiện tại Việt Nam vì vấn đề an toàn thực phẩm, có dịch bệnh bò điên tại châu Âu. Năm 2016, Tổ chức Thú y Thế giới đã công nhận Tây Ban Nha là nước ít rủi ro về bệnh bò điên nên có thể xuất khẩu sang nước ngoài nhiều.

Về lý do chọn lựa "tấn công" thị trường Việt Nam, ông Godoy cho biết: Trước tiên, Việt Nam có dân số khá đông khoảng 100 triệu dân. Bên cạnh đó, dân số Việt

Nam còn trẻ, sức mua của người Việt ngày một tăng lên... "Chúng tôi lập kế hoạch 3 năm xúc tiến xuất khẩu thịt bò tại thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động như: Tham gia hội chợ, thực hiện các hoạt động xúc tiến với các nhà nhập khẩu và phương tiện truyền thông...", ông Godoy nói.

Về chất lượng, ông Godoy chia sẻ: Thịt bò Tây Ban Nha sánh ngang thịt bò Australia, chất lượng thịt cao. Phần lớn nước khác chỉ bán thịt bò trưởng thành trên 24 tháng, thịt đỏ hơn, dai hơn, cứng hơn và mùi đặc trưng hơn. Tuy nhiên, Tây Ban Nha bán cả thịt bò tơ và thịt bê. Thịt bê mềm, thơm và ngon hơn nhiều.

Hiện nay, đã có 4 doanh nghiệp Tây Ban Nha được cấp phép xuất khẩu thịt bò vào Việt Nam. Về mặt giá cả, hiện có ba mức giá phụ thuộc vào 3 dòng sản phẩm khác nhau về thịt bò. Thịt giá thấp nhất, chất lượng kém nhất là từ Ấn Độ, Pakistan bởi thịt dai của bò già với giá trị ẩm thực không cao. Thứ hai là thịt từ Nam Mỹ và từ Brazil là những động vật được nuôi bằng cỏ. Về tuổi bò cũng tương đối già, thịt đòi hỏi thời gian nấu lâu hơn. Thứ ba là thịt chất lượng cao nhất. Thịt Tây Ban Nha sẽ có giá bán như thịt của các nước bán sản phẩm chất lượng cao như Australia, Mỹ, Canada.../.

TX (Theo Báo NNVN)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	7.000	7.500		7.300	8.000		7.500		7.000	7.000
2	Gạo Khang Dân	Loại 1	12.000	12.500		12.500	12.000	10.500	12.000	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	14.000	16.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.500	16.000	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	Loại 1	12.000	12.500	12.000	12.500	13.000		13.000	12.500	13.000	12.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	15.000	16.000	16.500	15.500		17.000	17.000	18.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1	18.000	17.000	16.000	15.500	20.000		17.000	15.500	18.000	16.000
7	Gạo tám Thái	Loại 1	20.000	16.000	18.000	16.000	30.000	18.000	18.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	25.000	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	30.000	26.000	32.000	25.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1	38.000	28.000	28.000	30.000	45.000		32.000	30.000	32.000	30.000
10	Đậu tương	Loại 1		25.000	20.000	21.000	20.000	20.000	25.000		21.000	20.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1		38.000		40.000	35.000		45.000		42.000	45.000
12	Lạc nhân	Loại 1	50.000	45.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	40.000	55.000
13	Đậu đen	Loại 1	50.000	50.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	50.000	42.000	50.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	Loại 1		85.000	85.000	80.000	80.000		80.000	85.000	80.000	90.000
2	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1		90.000	95.000	90.000	95.000	90.000	95.000	90.000	85.000	100.000
3	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	80.000	95.000		90.000	95.000	90.000	95.000	80.000	85.000	
4	Thịt bò thăn	Loại 1	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	230.000	260.000	260.000		250.000
5	Thịt bò mông	Loại 1	240.000	230.000	240.000	240.000	250.000		250.000	250.000	220.000	230.000
6	Gà ta hơi	Loại 1	100.000	125.000	110.000	100.000	115.000	100.000	120.000	120.000	110.000	120.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1		140.000		130.000	150.000	150.000	165.000	150.000	130.000	150.000
8	Gà công nghiệp hơi	Loại 1		45.000	36.000	35.000	32.000	34.000				45.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1		65.000	52.000	55.000	55.000	53.000				65.000
10	Vịt hơi	Loại 1		45.000	36.000	45.000	45.000	40.000	50.000			48.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	65.000	55.000	60.000	63.000	70.000	64.000		70.000	75.000	70.000
12	Ngan hơi	Loại 1	53.000	55.000	50.000	50.000	54.000	52.000	60.000			60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1		70.000		70.000	85.000	78.000	90.000	80.000	85.000	80.000
14	Cá chép > 1kg	Loại 1	65.000	60.000	65.000	60.000		60.000	70.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	Loại 1	70.000	60.000	60.000	60.000	70.000	60.000	75.000			65.000
16	Cá quả	Loại 1	100.000	130.000		130.000	120.000	110.000	120.000	100.000	110.000	110.000
17	Ngao	Loại 1	20.000	15.000	20.000	15.000	18.000	15.000	20.000	17.000	20.000	20.000
18	Tôm sú	Loại 1		470.000	380.000	380.000		380.000	420.000			400.000
19	Cua đồng	Loại 1	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	140.000	150.000			150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đa Phương	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	Loại 1		38.000	40.000	35.000	38.000	38.000	35.000	40.000	35.000	40.000
2	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	16.000	18.000	16.000	18.000	15.000	15.000	20.000	17.000	18.000	17.000
3	Đu đủ	Loại 1	15.000	20.000	15.000	15.000	18.000	15.000	25.000	20.000	18.000	15.000
4	Xoài cát chu	Loại 1	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	35.000	40.000
5	Thanh long	Loại 1	20.000	25.000	25.000	25.000		28.000	30.000	25.000		25.000
6	Vú sữa	Loại 1	75.000	80.000	80.000	75.000	75.000	80.000	90.000	80.000	80.000	
7	Cam Cao Phong	Loại 1		35.000	30.000	28.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	
8	Na	Loại 1		40.000	30.000	35.000	35.000	40.000	30.000	30.000	40.000	35.000
9	Bưởi Diễn	Loại 1	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000	40.000		40.000	
10	Quýt quả nhỏ	Loại 1		35.000	25.000	25.000	25.000	30.000		35.000	35.000	30.000
11	Cà chua	Loại 1	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	18.000	25.000
12	Bí đao	Loại 1	12.000			10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Khoai tây	Loại 1	13.000	13.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
14	Rau cải ngọt	Loại 1	15.000	18.000	17.000	16.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Rau ngót	Loại 1	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000		4.000	5.000
16	Đậu cô ve	Loại 1	6.000	6.000	5.500	6.000	6.000	6.500	6.000	6.500	6.000	6.000
17	Dưa chuột	Loại 1	12.000	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	15.000	12.000	15.000	14.000
18	Súp lơ (cây)	Loại 1	10.000	15.000	10.000	10.000	12.000	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
19	Rau muống (mở)	Loại 1	3.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	Loại 1	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	4.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	Loại 1	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	22.000	35.000	30.000	30.000	25.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	3.000	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	7.000	5.000	6.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Bắc Giang	Vĩnh Phúc	Hải Phòng
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	7.500	7.000	7.000
2	Gạo Xi 23	Loại 1	12.000	12.000	12.500
3	Đậu tương	Loại 1	25.000	25.500	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	50.000	49.000	47.000
5	Lạc nhân	Loại 1	45.000	48.500	48.000
6	Miến dong	Loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	Loại 1	46.000	45.000	45.000
8	Thịt mông sẵn	Loại 1	88.000	85.000	85.000
9	Gà Tam hoàng hơi	Loại 1	72.000	70.000	70.000
10	Gà ta hơi	Loại 1	100.000	100.000	110.000
11	Gà Ai cập hơi	Loại 1	85.000	80.000	83.000
12	Vịt hơi	Loại 1	45.000	42.000	40.000
13	Thịt bò thăn	Loại 1	240.000	230.000	240.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	3.500	3.500	4.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	7.000	7.000	7.000
16	Tôm sú	Loại 1	430.000	430.000	420.000
17	Cá quả	Loại 1	90.000	100.000	100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Bắc Giang	Vĩnh Phúc	Hải Phòng
1	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	14.000	15.000	13.000
2	Cam sành	Loại 1	35.000	35.000	38.000
3	Xoài cát chu	Loại 1	35.000	36.000	32.000
4	Táo TQ	Loại 1	30.000	30.000	30.000
5	Chanh leo	Loại 1	35.000	35.000	36.000
6	Cà rốt	Loại 1	16.000	15.000	13.000
7	Hành tây	Loại 1	18.000	20.000	17.000
8	Khoai tây	Loại 1	15.000	15.000	14.000
9	Cà chua	Loại 1	18.000	20.000	18.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	Loại 1	4.000	4.000	4.000
11	Chanh (quả tươi)	Loại 1	25.000	25.000	30.000
12	Tỏi ta khô	Loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	Loại 1	15.000	15.000	13.000
14	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1	4.000	4.000	4.000
15	Hành củ ta khô	Loại 1	50.000	48.000	45.000
16	Mướp đắng	Loại 1	15.000	18.000	16.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đại diện: Đặng Thị Cuối	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0986.758.153	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mớ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.
2	HTX Nông nghiệp Thọ An Đại diện: Hoàng Văn Thường	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0985.551.082	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại quả: bưởi Diễn, chuối tây, chuối tiêu hồng, táo... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Vườn Phương Đình Đại diện: Lê Quý Quốc	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0911.126.588	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau quả tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	Hợp tác xã nông nghiệp xã Hiệp Thuận Đại diện: Đỗ Hoàn Trung	Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0984.329.957	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet Đại diện: Nguyễn Văn Bách	Lô CN 06-8, Khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0243.6762.933	Được thành lập vào năm 2007, công ty là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và kinh doanh thuốc thú y, heo giống Đài Loan. Đối với lĩnh vực thuốc thú y, công ty hiện nay đang nhập khẩu và phân phối cho 05 nhà cung cấp lớn đó là: SAMU – Hàn Quốc, DUTCHFARM – Hà Lan, INNOTECH – Canada, BETTERPHARMA – Thái Lan, FORMOSA – Đài Loan và một số nhà cung cấp khác như: Deasung – Hàn Quốc, Sili – Italia...
2	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Pharmahead Việt Nam Đại diện: Nguyễn Văn Doanh	Ô18 - liền kề 8 - KĐT Văn Khê - phường La Khê - quận Hà Đông - Hà Nội ĐT: 024.6325.9102	Được thành lập từ năm 2010, công ty CP Đầu tư và phát triển Pharmahead Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc sản phẩm thú y chất lượng cao như: thuốc kháng sinh, thuốc bổ trợ, vắc-xin dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và các dụng cụ thú y phục vụ trong chăn nuôi. Với phương châm hoạt động: " An toàn cho thực phẩm, khỏe mạnh cho con người, xanh sạch cho môi trường", Pharmahead Việt Nam luôn mong muốn trở thành đối tác tin cậy của các đại lý thuốc thú y trên toàn quốc và cũng là nơi gắn bó, hợp tác lâu dài của các công ty trên toàn thế giới.
3	Công ty cổ phần Dược thú y Ánh Sao Đại diện: Phạm Văn Trúc	Lô DM 5-4 đất làng nghề Vạn Phúc - phường Vạn Phúc - quận Hà Đông - Hà Nội ĐT: 034.9622.067 024.6686.7068	Công ty CP Dược thú y Ánh Sao là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y thủy sản. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014, hiện nay, công ty CP Dược thú y Ánh Sao đã khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất - kinh doanh thuốc thú y uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX Nông nghiệp và dịch vụ Đan Thê Đại diện: Trương Quốc Toán	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0987.541.945	Chuyên cung cấp dưa chuột đặc sản và các loại rau an toàn sản xuất theo thời vụ cho khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
2	Hộ trồng rau Đại diện: Nguyễn Văn Thông	Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0964.126.668	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
3	Hộ kinh doanh Đại diện: Nguyễn Thị Tuyền	Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0967.298.356	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
4	Hộ kinh doanh Đại diện: Nguyễn Thị Dung	Xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0975.726.039	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Phạm Văn Dũng	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT:0367.816.5924	Chuyên cung cấp cá rô phi thương phẩm cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận.
2	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Đình Quý	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT:0368.509.3979	Chuyên bán và nuôi tôm càng xanh, các loại cá truyền thống phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
3	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Văn Hồng	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT:0367.356.1044	Chuyên cung cấp các loại cá truyền thống cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận.
4	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Phùng Bá Công	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0973.400.754	Chuyên cung cấp các loại cá truyền thống cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất Tiến Hân Đại diện: Vũ Văn Tiến	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT:0912.647.870	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Công ty TNHH Gốm sứ Minh Lâm Đại diện: Nguyễn Thị Bạch Diệp	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:033.3310.666	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Công ty TNHH Kinh đô gốm sứ Đại diện: Nguyễn Thanh Tùng	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:0989.337.638	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Công ty TNHH Gốm sứ Ngọc Huyền Đại diện: Phạm Đức Lợi	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0942.363.688	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán Đại diện: Dương Thị Oai	Thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ĐT:032.852.5399	Chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ. Tổ hợp tác đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
2	Cửa hàng rau an toàn HTX Thịnh Phương Đại diện: Nguyễn Xuân Thịnh	Ki ốt R7, đường Nguyễn Tri Phương, chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ĐT:038.697.8038	HTX chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ, đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
3	Tổ hợp tác rau an toàn thôn Bắc Đông 2 Đại diện: Thi Văn Huấn	Thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ĐT:035.210.0595	Chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
4	Công ty CP Đầu tư và xây dựng CMT Việt Nam Đại diện: Lưu Thúy Châm	Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ĐT:0986.899.525	Chuyên sản xuất quả na. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.